

Số: 1002 /TB-VKS

Yên Bái, ngày 24 tháng 8 năm 2020

## THÔNG BÁO

### **Ý kiến chỉ đạo của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Yên Bái tại cuộc họp giao ban công tác tuần ngày 20.8.2020**

Ngày 20 tháng 8 năm 2020, tại cuộc họp giao ban công tác tuần, đồng chí Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh kết luận chỉ đạo một số nội dung sau:

1. Các đồng chí Trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh cần tăng cường tính chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành tại đơn vị, chịu trách nhiệm về kết quả công tác của phòng mình; cần cải tiến lề lối làm việc, phân công công việc khoa học, hợp lý, dựa trên năng lực, trình độ của từng cán bộ, công chức trong đơn vị; có biện pháp đôn đốc cán bộ hoàn thành công việc một cách phù hợp; thực hiện đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ cuối năm và các kỳ thi đua của mỗi cá nhân trên cơ sở số lượng, chất lượng, tiến độ các công việc đã hoàn thành trong kỳ.

Thủ trưởng đơn vị, cán bộ, công chức cần nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Không để xảy ra tình trạng Thủ trưởng đơn vị “khoán trắng” công việc cho cấp dưới thực hiện, dẫn đến thực hiện nhiệm vụ được giao không đảm bảo tiến độ và không đạt hiệu quả, chất lượng như yêu cầu đề ra. Tuy nhiên, khi phân công nhiệm vụ phải có phương pháp để thúc đẩy, nâng cao kỹ năng làm việc của cán bộ mà không “làm thay” cho cán bộ.

2. Kiểm sát viên, kiểm tra viên, chuyên viên tại các đơn vị phải nâng cao chất lượng các loại báo cáo, đề xuất; đảm bảo yêu cầu cần thiết phải có trong mỗi báo cáo, đề xuất như: phải phản ánh đầy đủ nội dung sự kiện, tình tiết, diễn biến; các lập luận, lý lẽ, căn cứ pháp luật và hướng giải quyết của người báo cáo, đề xuất. Cần chấm dứt ngay tình trạng báo cáo đề xuất chỉ nêu hướng giải quyết vụ án, vụ việc nhưng không có lập luận, lý lẽ, căn cứ pháp luật để đề xuất hướng giải quyết.

Các đồng chí Trưởng phòng phải thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ báo cáo của cán bộ, Kiểm sát viên. Đối với các báo cáo, đề xuất không đủ các nội dung yêu cầu thì chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên làm lại, coi đây là một trong những nội dung để đánh giá nhận xét cuối năm đối với cán bộ, công chức.

3. Yêu cầu các Phòng 1, Phòng 2 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh hực hiện đúng quy định tại Điều 81 Quy chế công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố, ban hành kèm theo Quyết định số 111/QĐ-VKSTC ngày 17/4/2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, cụ thể như sau:

Trong quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra và truy tố, Kiểm sát viên phải thực hiện việc báo cáo thường kỳ bằng văn bản các vụ án, vụ việc được phân công giải quyết 01 tháng/lần. Trong báo cáo nêu rõ tiến độ giải quyết vụ án, vụ việc; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất hướng giải quyết vụ án, vụ việc. Thời điểm lấy số liệu tính từ ngày 01 đến hết ngày cuối cùng của tháng báo cáo; báo cáo của Kiểm sát viên gửi Trưởng phòng, Phó viện trưởng phụ trách, Viện trưởng trong thời hạn 04 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc tháng.

Ngoài ra, khi có vấn đề phát sinh hoặc xét thấy cần thiết trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc hoặc theo yêu cầu của lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện thì Kiểm sát viên thụ lý vụ án thực hiện việc báo cáo đột xuất đối với vụ án, vụ việc.

Đối với các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo; các vụ án, vụ việc xâm phạm an ninh quốc gia; các vụ án có bị can, bị cáo là người có uy tín, ảnh hưởng lớn trong tôn giáo, trong dân tộc ít người, là nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ có danh tiếng lớn; các vụ án có yếu tố nước ngoài mà khi xử lý có tác động đến chính trị, đối ngoại và các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, phức tạp khác mà dư luận xã hội quan tâm thì Kiểm sát viên phải thường xuyên báo cáo việc giải quyết vụ án, vụ việc với lãnh đạo đơn vị, lãnh đạo Viện để kịp thời chỉ đạo.

Trên đây là ý kiến kết luận chỉ đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tại cuộc họp giao ban công tác tuần ngày 20/8/2020, Văn phòng VKSND tỉnh thông báo đến các đơn vị cấp phòng để triển khai thực hiện. *h*

**Nơi nhận:** *h*

- Lãnh đạo Viện;
- Các phòng trực thuộc VKSND tỉnh (08);
- Lưu: VT, VPTH.

